



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เรื่อง ผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ และได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 71 (4) (5) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	02	นางสาวสุพรรณษา ศรีคง	1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. ผู้ไม่มาตามกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
2	05	นางสาวนิตยา สุบัติคำ	
3	09	นายเทพนาศร เทชนิติกุล	
4	07	นางสาววิจิตา รั่มมะญาน	
5	03	นางสาวธัญมาศ บุตรพรม	
6	14	นางสาวอังสุมาลี สมโคก	
7	04	นางสาวสุพัตรา ไบดำ	
8	10	นายสันติภาพ พึ่งอ่ำ	
9	08	นางสาวชลิดา อิศธรรม	
10	13	นางสาวธนัท ปุริหาสังข์	

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทราบ ดังนี้

1. ประกาศผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เรียงตามลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
2. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

/3. ผู้ผ่านการ...

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกภายใต้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

3.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

3.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวัน เวลา ที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด

4. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากราชการในกรณีที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลไปแล้ว

5. สำหรับการแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้จะดำเนินการแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561



(เส.ต.สุรทิน นาราภิรมย์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม